

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงในการใช้งานระบบ

การเข้าระบบนี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในระบบนี้ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนระบบนี้ หากท่านไม่ตกลง หรือปฏิเสธที่จะผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าใช้งานระบบนี้

การใช้ระบบและทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลในระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ถูกดาวน์โหลดหรือข้อมูลอื่นใดในระบบนี้ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้จัดทำขึ้นมา ถือเป็นสิทธิของผู้ใช้งานระบบ ส่วน โปรแกรมซอฟต์แวร์ ใดๆ รูปภาพ หรือภาพกราฟิกทั้งหลาย ที่มีอยู่ในระบบนี้ เป็นสิทธิของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (“สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)”) ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามสิทธิในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในความเป็นเจ้าของไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

คำว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รวมถึงเครื่องหมายและชื่อสินค้าของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถือเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำหรับบรรดาเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อสินค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดซึ่งปรากฏในระบบนี้ใช้เพื่อตกแต่งรูปลักษณ์ของระบบ และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของเครื่องหมายหรือสินค้านั้นๆ โดยการใช้ดังกล่าวไม่มีความตั้งใจเพื่อกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า

เว้นแต่มีข้อความระบุไว้เป็นอย่างอื่นในระบบนี้ บรรดาข้อมูล หรือไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในระบบนี้ ผู้ใช้ระบบมีสิทธิเพียงเข้าใช้งาน ดาวน์โหลด อัดหรือคัดลอกข้อมูล เพื่อการใช้งานส่วนตัว โดยผู้ใช้ระบบตกลงที่จะเก็บบรรดาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการแสดงถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่นใดที่ปรากฏในระบบนี้ไว้ด้วย โดยผู้ใช้ระบบต้องไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ สร้างงานที่พัฒนา แสดง เผยแพร่ขาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์หรือในทางอื่นใดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาในระบบนี้ไม่มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามมาตรฐาน ICH eCTD เท่านั้น กรณีเกิดความล่าช้า ผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วน หยดขงัก ไม่สามารถเข้าถึงระบบ หรือข้อมูลในระบบนี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับรองว่าการเข้าถึง และการใช้ข้อมูลในระบบจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่รับผิดชอบต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะสร้างความมั่นใจในความเที่ยงตรง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนหรือที่ปรึกษาของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ผลของความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับรองในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวด้วย

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับรองว่า ระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของผู้ใช้ระบบ ซึ่งรวมถึงไวรัส, คอมพิวเตอร์เวิร์ม, โทรจันฮอรัส, สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย เสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย ที่เกิดจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจสร้างความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสภาพความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของการสื่อสาร โดยใช้สายโทรศัพท์ การสื่อสารไร้สาย สื่อในการสื่อสารอื่นๆ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเข้าถึงการบริการระบบนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ระบบหรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบ ทั้งจากเหตุที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ระบบหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในการทำละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้ระบบหรือที่เกี่ยวกับการใช้ระบบ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อใจในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้ระบบ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะได้รับแจ้งว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

ความลับ

ข้อมูลที่ลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้ระบบนี้อยู่ภายใต้ นโยบายความลับของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจขอข้อมูลจากผู้ใช้ระบบเพื่อใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น เมื่อผู้ใช้ระบบสมัครใช้งานระบบในครั้งแรก การขอข้อมูลผู้ใช้ระบบผ่านทางช่องทางการติดต่อกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา หรือการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง เป็นต้น

ข้อมูลของผู้ใช้ระบบที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รับนั้น คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบได้แจ้งให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทราบ ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยผู้ใช้ระบบได้รับทราบและได้อนุญาตแล้ว ข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบส่งให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีสิทธินำข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือคอบรับกับความต้องการของผู้ใช้ระบบเพื่อพัฒนาระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในอนาคตและเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบริการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และจะไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่เป็นกรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายใต้กฎหมายหรือโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต หรือเพื่อการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ระบบนี้ อย่างไรก็ตาม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ วิจัยหรือใช้ขึ้นข้อมูลเชิงสถิติ เช่น การรวบรวมประเภทของผู้ใช้ระบบและระยะเวลาที่ผู้ใช้ระบบได้เข้าเยี่ยมชมระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น

หากผู้ใช้ระบบประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้ระบบได้ให้ไว้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แล้ว โปรดติดต่อสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การเปลี่ยนแปลงระบบและข้อตกลงในการใช้ระบบ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ระบบและข้อตกลงในการใช้ระบบนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยอาจจะบอกกล่าวหรือมีต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใช้ระบบ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้ระบบ หรือต่อบุคคลใดๆ หากผู้ใช้ระบบยังคงใช้ระบบนี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆย่อมถือว่าผู้ใช้ระบบได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

การละเมิดข้อตกลงในการใช้ระบบ

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สงวนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงระบบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทางอินเทอร์เน็ต

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงในการใช้ระบบนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การชดกันแห่งกฎหมาย